



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2559

เรื่อง

1. KOFCA ใช้จ่ายเวลาจํานำข้าวหวันราคาทรุดชวานาชาตทุน
2. ค้าด้านสะเดาศึกคัก
3. น้ำท่วมภาคใต้ยังวิกฤตหนัก เพื่อนพืง(ภาฯ)มอบถุงยังชีพ
4. นายกฯปรับครม.สัปดาห์หน้า ตั้งวิษณุรักษาการรมว.ยุติธรรม..
5. มอบวิษณุ นั่งควบยธ.ชั่วคราวบิกโตงจ่อขึ้นรมว. ...
6. เปิดพรป.พรรคไม่เซตซีโรนายกฯชะลอปรับครม.
7. อุทกภัยภาคใต้ทรงห่วงใย'มท.1'ลงพื้นที่
8. King orders more relief kits for flood victims in South
9. โศครม.ยังไม่คลอด นายกฯเผยรอเวลาเหมาะสม'วิษณุ-ธีระเกียรติ'รักษาการ
10. 'พระเจ้าอยู่หัว'พระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมภาคใต้...
11. นายกฯชี้ยังไม่จําเป็นปรับ ครม.ตั้ง'วิษณุ-ธีระเกียรติ'รักษาการ รมต.
12. PM appoints acting ministers
13. 'บิกตู'จ่อยกเครื่องครม. เผยเปิดช่อง ใครอยากพักขอให้รีบบอก
14. บุกดตรวจโรงงานฉะเชิงเทราล้างบาง'สารเคมี-ปุ๋ยปลอม'
15. สั่งสแกน "จีเอพี" สุดเข้มข้น

สื่อ

ประชาชาติธุรกิจ
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
สยามรัฐ
สยามรัฐ
The Nation
คม ชัด ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
new)108
Bangkok Post
เดลินิวส์
แนวหน้า
ไทยรัฐ

KOFCCชี้ขยายเวลาจำหน่าย หัวนราคาทรุดชวานาขาดทุน

ศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFCC) ขอเสนอให้ภาครัฐขยายระยะเวลาโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกในยุ้งฉางของเกษตรกรออกไปอีกจนถึงเดือนสิงหาคม 2560 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2560 เนื่องจากมองว่าในเดือนมีนาคม 2560 สถานการณ์ราคาข้าวยังทรงตัว เพราะปริมาณข้าวในตลาดยังสูง หากขยายไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ราคาข้าวน่าจะขยับได้สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูกปริมาณข้าวในตลาดจะมีน้อย

ทั้งนี้ จากมาตรการความช่วยเหลือชวานาของภาครัฐดังกล่าวปีการผลิต 2559/2560 ได้วิเคราะห์ความช่วยเหลือเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ พบว่า กรณีตัวอย่างราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตลาด 11,000 บาทต่อตัน เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิและเข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินเป็นสินเชื่อก่อนเพื่อชะลอการขายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้นละ 9,500 บาท (ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป) ระยะเวลาคืนเงินไม่เกิน 5 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย และได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ต้นละ 1,500 บาท ตามโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก

นอกจากนี้ ชวานาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอีกต้นละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ชวานาจะได้รับทั้งสิ้น 13,000 บาท ต่อต้นข้าวเปลือก

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกและต้องขายข้าวเปลือกเอง ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวต้นละ 2,000 บาท เพิ่มเติมจากราคาข้าวเปลือกที่ขายได้ เมื่อครบกำหนดได้ถอนราคาข้าวในตลาดมากกว่า 9,500 บาทต่อตัน จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินรวมมากกว่า 13,000 บาทต่อตัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาตลาดขณะนั้นด้วย

ดังนั้น หากชวานารายย่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกในยุ้งฉางของเกษตรกร เชื่อว่าจะไม่ได้ช่วยให้ชวานามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากแนวโน้มราคาข้าวในประเทศยังไม่ดีเท่าที่ขยับ แม้ว่าจะมีมาตรการจำหน่ายยุ้งฉาง ราคาข้าวก็ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น และยังเชื่อว่าแนวโน้มราคาข้าวต่อจากนี้ไปจนถึง 5 เดือนที่สิ้นสุดโครงการ ราคาข้าวจะไม่แตกต่างจากเดิม ทำให้ชวานาที่เข้าร่วมโครงการอาจขาดทุนได้จากราคาข้าวไม่ขยับขึ้น

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น ขอเสนอให้พัฒนาคุณภาพข้าวในด้านการปรับปรุงพันธุ์ เหมาะสมตามความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว (Value Added) เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงขยายช่องทางการตลาด การค้าทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น ดังเช่นในขณะนี้ที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปสีข้าวขายกันเอง โดยไม่ผ่านคนกลาง ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว รัฐบาลควรมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การตลาดให้สะดวก รวดเร็วขึ้น เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

คำ'ด้านสะเดา'คึกคัก

ยอดแตะ3.6หมื่นล้าน-ยางพาราแชมป์ส่งออก

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ดำเนินการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยศึกษาสถานการณ์การค้ายางพาราผ่านด้านการค้าชายแดนสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ รวมทั้งศึกษาการบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้ายางพาราในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

สำหรับปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา จ.สงขลา มีมูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 65 ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีน 503,035 ตัน รองลงมาส่งออกไปมาเลเซีย 239,365 ตัน ญี่ปุ่น 62,644 ตัน สหรัฐอเมริกา 19,503 ตัน และประเทศอื่นๆ รวม 53 ประเทศ 182,579

ตัน โดยชนิดของน้ำยางที่ส่งออกแบ่งเป็น น้ำยางร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ 34 ยางแผ่น ร้อยละ 10 ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอื่นๆ ร้อยละ 1 ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้พัฒนาจากระบบ Manual มาใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบ National single windows (NSW) โดยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่การค้าภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยให้มีการพัฒนาเกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ

น้ำท่วมภาคใต้ ยังวิกฤตหนัก เพื่อนพ้อง(ภาฯ) มอบถุงยังชีพ

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - นายภาฯ เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมได้หลายจังหวัดยังวิกฤต “ผบ.ทบ.” กำชับทหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเต็มที่ โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร สถานการณ์ยังหนัก ขณะที่ยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยที่นครศรีธรรมราช ผู้แทนพระองค์ลงเรือเข้าไปมอบให้ผู้ประสบภัยถึงบ้านที่ถูกน้ำท่วมหนัก ระบุนุ พระองค์โสมฯทรงเลือก และจัดสิ่งของด้วยพระองค์เอง

อ่านต่อหน้า | 11

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยังวิกฤตหนัก ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านหัวป่าเขียว ท้องที่หมู่ที่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ต้องเจอสภาพน้ำท่วมอย่างหนัก หลังจากน้ำจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไหลลงมาจาก อ.ศรีบรรพต และ อ.ควนขนุน ตอนบน ทำให้หมู่บ้าน เหมือนอยู่ในทะเล จำนวน 147 หลังคาเรือน วานนี้ (7 ธ.ค.)



ฐานะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ว่า กองทัพบก ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประสานงานร่วมกับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยก่อนหน้านั้นได้มีการจัดตั้งหน่วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนทางดำเนินไว้โดยเฉพาะแล้ว และขณะนี้ได้ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านของเครื่องมือและยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วย

พ.อ.วินชัย กล่าวอีกว่า พ.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงดำเนินการเตรียมการรองรับเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดน้ำท่วมด้วย

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม.

น้ำท่วม

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เขตอุทกภัยภาคใต้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล ทั้ง ทหาร คสช. กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงได้มอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนด้วยตนเอง และในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ได้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนเช่นเดียวกัน

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้ว พระองค์ท่านจึงรับสั่งมา และได้มอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ได้นำถุงพระราชทานไปเพิ่มเติมให้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ หลายจังหวัดยังไม่คลี่คลาย โดยที่ จ.นครศรีธรรมราช รศ.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ไทย

เป็นผู้แทนพระองค์ฯ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาฯ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดา มาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย 30 ครอบครัวเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ทำเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

รศ.นพ.พิชิต ระบุว่าพระองค์โสม ทรงเป็นผู้เลือกสิ่งของและจัดใส่ถุงด้วยพระองค์เอง และพระองค์ทรงมีรับสั่งฝากมาถึงพี่น้องว่า ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและดูแลชุมชนให้ดี อย่าได้มีอันตรายใดๆ ซึ่งช่วงที่ตัวแทนพระองค์ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านมารับถุงยังชีพนั้นถึงรับสั่งของพระองค์โสมฯ นั้น ชาวบ้านหลายคนถึงกับน้ำตาคลอด้วยความปลื้มปิติ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 23 อำเภอของ จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยนายชลิษฐ์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า อุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 23 อำเภอ สร้างความเสียหายให้กับชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ เส้นทางคมนาคม อาคารบ้านเรือน พิษผลการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

พ.อ.วินชัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ใน

นายกฯปรับครม.สัปดาห์หน้า

ตั้งวิษณุรักษาการรมว.ยุติธรรม จักรชัยขอเพิ่มรมช.เกษตรฯ

โพสต์ทูเดย์ - นายกฯ อุบต๋ปรับ ครม. ยันทำในเวลาที่เหมาะสม ส่วนบิกจักร พลเอกเสรีพิศุทธ์ในสัปดาห์หน้าพร้อมขอ รมช. เกษตรฯ ช่วยงาน

พล.อ.จักรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในเรื่องปรับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะเป็นใน สัปดาห์หน้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำลังสรรหา บุคคลที่เหมาะสมอยู่ โดยในส่วนของ กระทรวงเกษตรฯ ได้ขอตำแหน่ง รมช.ซึ่ง เสนอรายชื่อไปแล้ว ส่วนจะได้หรือไม่ ขึ้น อยู่กับนายกฯ จะตัดสินใจ

“ได้ขอตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ มา ช่วยงานผม กระทรวงเกษตรฯ มีงานที่ ต้องเร่งขับเคลื่อนมาก แต่ก็ขึ้นกับนายกฯ จะพิจารณาว่าใครเหมาะสม ผมเสนอ พร้อมรายชื่อไปแล้ว ยังไม่เปิดเผยว่า เป็นใคร จะเป็นอดีตข้าราชการกระทรวง เกษตรฯ หรือไม่ ยังบอกไม่ได้” พล.อ. จักรชัย กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่จำเป็นต้องปรับ ครม.ทั้งหมด เพียงแต่มอบหมายให้มี ผู้รักษาการในตำแหน่งที่ว่างลง โดยมอบ หมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาการตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ไปพลางก่อน และให้นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ทำหน้าที่

รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ส่วนการปรับ ในตำแหน่งอื่นๆ จะเป็นผู้ดำเนินการใน เวลาที่เหมาะสม

สำหรับรัฐมนตรีคนใหม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นทหาร แต่ต้องเข้ามาทำงานได้ ในส่วนตำแหน่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น ก็ จะรอแต่งตั้งพร้อมกับตำแหน่งรัฐมนตรี กระทรวงอื่นในคราวเดียวกัน โดยขณะนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ดิจิทัลฯ อยู่ ซึ่ง งานต่างๆ ยังคงเดินหน้า

อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับย้าย พล.อ. จักรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า พล.อ.จักร ชัยนั้นยังทำงานดี งานเดินหน้าอยู่ ส่วน เรื่องโรดแมปจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้ไปดูสถานการณ์และติดตามความ ก้าวหน้ากันต่อไป ไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาล อยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะทำ

ด้าน พล.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มอบหมายให้นาย วิษณุ และนายสุวัจน์ ตันยุวธรณะ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการ รมว. ยุติธรรม ตามลำดับ ส่วนนายธีระเกียรติ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ตามลำดับ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การ ปรับ ครม.ไม่น่าห่วง เพราะบุคคลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรักษาการ สามารถขับเคลื่อนงานหรือภารกิจได้ตั้งอยู่แล้ว

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ใน การปรับ ครม.เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะ ให้ออกาสนี้ประเมินผลงานของรัฐมนตรี ทุกคน เพราะงานในช่วงเวลาที่เหลือนั้น มีความท้าทายที่จะต้องเร่งทำตามโรดแมป จึงอยากให้นายกฯ เลือกคนมาทำงาน ให้สามารถขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย รัฐบาลได้ **ท**

มอบวิษณุฯ นั่งความชด.ชั่วคราว

บิ๊กโต่งจ่อขึ้นรมว. บิ๊กเปี้ยว-บิ๊กไชยกิมี่ชื่อในไฟด้วย
แบแล้วกม.พรรค
กรม.ตั้ง'วิษณุ เครืองาม'
รักษาการรมว.ยุติธรรม
เจ้าตัว **อ่านต่อหน้า 10**

● **วิษณุ** **ต่อจากหน้า 1**

ไม่หนักใจ เพราะที่ผ่านมาก็กำกับดูแลอยู่ด้าน 'บิ๊กตู' เศรษฐกิจรัฐมนตรีใหม่ตั้งมาแล้ว ต้องทำงานได้ ไม่จำเป็นต้องทหาร โศปปรับยังไม่ลงตัว สะพัดโยก 'อุดมเดช สัตบุตร์' ไปคุมกระทรวงศึกษาฯ แทน 'บิ๊กหนู' ส่วนเก้าอี้รมว.ยุติธรรมนั้น 'บิ๊กต้อม' ฝากชื่อ 'พล.อ.นิเวศ มีนะโยธิน' ผู้ช่วยรัฐมนตรีขึ้นแทน 'กัมปนาท-ฉัตรเฉลิม' จ่อชิงเก้าอี้รมช.กลาโหม กรธ. แปรร่างกฎหมายพรรคการเมือง มีโทษถึงยุบพรรคถ้าไม่ปฏิบัติตามตรา 23 ผุดคณะกรรมาการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

'บิ๊กตู'ไม่ตอบปรับ'กรม.ตู 4'

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ประจำสัปดาห์ ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่ 6 ธ.ค. โดยก่อนการประชุม นายกฯ

ได้มายืนดูความเรียบร้อย หลังเจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประดิษฐานบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประดิษฐานที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความคืบหน้าการปรับกรม.ตู 4 พล.อ.ประยุทธ์มีสีหน้าเรียบเฉย ก่อนเดินขึ้นห้องประชุม กรม.ทันที

ป้อมให้ฯไปตามกม.-กรณีบีบีซี

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมกรม.ถึงกระแสข่าวให้พล.อ.อุดมเดช สัตบุตร์ รมช.กลาโหม ไปนั่งควมรมว.ยุติธรรมว่า ตนไม่รู้ เรื่องนี้ต้องถามนายกฯ และการปรับกรม. นายกฯ ไม่ได้สอบถามตน และตนก็ไม่ได้แนะนำอะไรไป

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการดำเนินการกับเพจบีบีซีไทยที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบัน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เรื่องนี้มีการไปเสนอข่าว ถือเป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ อะไรที่ผิดกฎหมายก็ดำเนินการทั้งหมด ไม่ละเว้น ส่วนจะมีการฟ้องร้องหรือไม่ นั้น เจ้าหน้าที่ที่กำกับ ไปตามขั้นตอน ผิดก็ว่าตามผิด ส่วนการตรวจค้นนั้น เขาทำตามหน้าที่ ไปดูว่ามีอะไรผิดบ้าง ส่วนจะเป็นเท็จจริงหรือไม่ สื่อน่าจะรู้ว่าตน และถึงแม้จะมีสำนักงานอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ใช้คนในประเทศไทย เป็นเพื่อนฯ สื่อกันทั้งนั้น ต้องไปดู

เมื่อถามว่าต้องสั่งปิดสำนักงานในไทยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตนยังไม่รู้เลย ว่าปิดอะไร ต้องรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ อะไร ผิดก็ว่าตามผิด

สะพัด 'อุดมเดช' นั่งรมว.ศึกษาฯ

พล.อ.อุดมเดช สัตบุตร์ รมช.กลาโหม กล่าวก่อนประชุมกรม.ถึงกระแสข่าวที่มีชื่อไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า ไม่มีความเห็นเพราะเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะดูว่าใครเหมาะสมอย่างไร ตนไม่ทราบ เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกอะไร และขณะนี้ก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้ว คิดว่าไม่นานนายกฯ คงจะแจ้งให้ทราบเอง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงมีกระแสข่าวจะถูกปรับไปเป็นรมว.คมนาคม แทนนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ว่า ไม่ทราบ แล้วแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. ส่วนการปรับกรม.ครั้งนี้จะขอตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ เพิ่มอีกตำแหน่งหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนายกฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกระแสข่าวปรับกรม. ภายหลังจากมีพระราชโองการแต่งตั้งให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นองคมนตรี เบื้องต้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้พล.อ.อุดมเดช สัตบุตร์ รมช.กลาโหม มาเป็นรมว.ศึกษาธิการ ส่วนพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ยังอยู่ที่เดิม เนื่องจากทั้งสองคนเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 14 (ตท.14) สามารถทำงานร่วมงานกันได้

ฉัตรเฉลิม-กัมปนาทจ่อขึ้นแทน

ขณะที่ตำแหน่ง รมช.กลาโหม มีแคนดิเดตประกอบด้วย บิ๊กเปี้ยว พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 15 สมาชิกสภ.ช. อดีตเสนาธิการทหารบก ถือเป็นสี่ยี่สิบคนหนึ่งในการรัฐประหารเมื่อ

วันที่ 22 พ.ค.2557 และเป็นทีที่ไว้วางใจของ นายกฯ โดยก่อนหน้านั้นคาดกันว่าภายหลัง เกษียณอายุราชการ พล.อ.ฉัตรเฉลิมจะได้เป็น รัฐมนตรี แต่ขณะนั้นนายกฯ ยังไม่สามารถหา ตำแหน่งที่เหมาะสมได้ จึงแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประธาน บอร์ด อสมท

ส่วนเกณฑ์เดดอีกคนที่จะได้รับพิจารณาถือ บักโซย พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ต.ท.16 สมาชิก สภ.และอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ. นายทหารทำงาน ใกล้ชิดนายกฯ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็น น้องคนสนิทของพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม รวมถึงพล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

เผยไพบูลย์ชงชื่อนิวัตกรุมยธ.

รายงานแจ้งว่า แม้ พล.อ.อู๋คมเดช จะถูก ย้ายไปเป็นรมว.ศึกษาธิการ แต่ยังคงเป็น หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ในลปด.ส่วนหน้า เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งตัวบุคคล ไม่ได้แต่งตั้ง ตามตำแหน่ง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแก้ ปัญหาภาคใต้ ขณะที่แคนดิเดตที่จะเป็น รมช. กลาโหม ทั้งสองคนมีประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว โดยพล.อ. ฉัตรเฉลิมเคยเป็นอดีตเสนาธิการทหารบก ใน ฐานะอดีตเลขาธิการกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส่วนพล.อ.กัมปนาทเคยปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่หลายปี

ส่วนตำแหน่งรมว.ยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ ได้เสนอชื่อ พล.อ.นิวัตกร มีนะโยธิน ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อนตท. 15 ให้นายกฯ พิจารณาหลังจากเข้าพบเมื่อ วันที่ 6 ธ.ค. เนื่องจากมีความเหมาะสมและ สานต่องานได้ แต่ขึ้นอยู่กับนายกฯ จะตัดสินใจ เพราะยังมีคนที่ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งรมช.กลาโหม อีก 1 ตำแหน่ง อาจมานั่งรมว.ยุติธรรมก็เป็นได้

ตั้งวิษณุ-ธีระเกียรติกร.รัฐมนตรี

ต่อมาเวลา 13.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์แถลงภายหลังการประชุม ครม. เรื่องของขบวนการใหม่จากรัฐบาลว่า รัฐบาลมีอยู่ แล้ว ทั้งมาตรการทางภาษี การท่องเที่ยว การใช้ จ่ายต่างๆ ทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ปัญหาที่มีอยู่ว่า คนที่ใช้และได้รับผลประโยชน์จะใช้หรือ เปล่า เพราะทุกอย่างเป็นมาตรการที่ออกไปแล้ว

เมื่อถามถึงความชัดเจนในการปรับ ครม. คู่ 4 นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ยังไม่จำเป็นต้อง ปรับ ครม.ทั้งหมด คนเพียงแต่ให้ผู้ใช้บริการ

ในตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้นายวิษณุ เครือ งาม รองนายกฯ รักษาการ รมว.ยุติธรรม และ ให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช. ศึกษาธิการ ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนการปรับในตำแหน่ง อื่นๆ ตนจะเป็นผู้ดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม ส่วนที่ถามว่ารัฐมนตรีใหม่จะต้องมาจาก ทหารหรือไม่นั้น ขอบอกว่าใครจะเป็นอะไร ก็ได้ แต่ต้องเข้ามาทำงานได้ ไม่จำเป็นต้อง เป็นทหาร ส่วนตำแหน่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมนั้น จะรอดแต่งตั้งพร้อมกับ ตำแหน่งอื่นในคราวเดียวกัน ซึ่งขณะนี้พล.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ดิจิทัล อยู่ ซึ่งงานต่างๆ ยังคงเดินหน้า

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนที่มีข่าวจะรับย้าย พล.อ.ฉัตรชัยนั้น ตนเห็นว่าก็ยังทำงาน ได้เดิน หน้าอยู่ เมื่อถามว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ จะเข้ามารับหน้าที่ใน ครม.เสร็จเรียบร้อยและ นำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วหรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ยัง”

ชี้ดำเนินคดีบีบีซีตามกม.ไทย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในเรื่องของโรคเม็ป ที่ส่งสัยกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น ตนพูดมาตลอดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน ประเทศไทย ขอให้ไปดูสถานการณ์และติดตาม ความก้าวหน้ากันต่อไป ไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาล อยากจะเปลี่ยน หรืออยากจะทำ

เมื่อถามถึงกรณีสื่อต่างชาติโดยเฉพาะบีบีซี นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถาบันของไทย นายกฯ กล่าวว่า ถ้าสื่อต่างประเทศนั้นมีสาขาอยู่ในไทย และมีนักข่าวคนไทยอยู่ เมื่อทำผิดกฎหมาย ไทยก็ต้องดำเนินคดี ก็แค่นั้น เหมือนเราไปอยู่ ประเทศอื่น ถ้าเราทำผิดในประเทศเขาเรา ก็โดนดำเนินคดีเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศเขาอาจจะเห็นว่าไม่ผิด ตรงนี้ ตนไม่รู้ แต่ในประเทศไทยถือว่าผิด ยกเว้น ไม่ได้ ไขกฎหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะป็นสื่อ หรือใครถ้าผิดก็ต้องผิด ดังนั้น จะทำอะไรต้อง ระวัง อย่าไปทำผิดที่เป็นการละเมิดความเป็น ส่วนตัวคนอื่นเขา จนเกิดความวุ่นวายสับสน มาตรา 116 ก็มิ ถ้าทำผิดตามพร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็ต้องดำเนินคดี ตนไม่ได้รู้ ดังนั้น ถ้าต้องการ ให้ประเทศสงบสุขก็ต้องช่วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.30 น. พล.อ. ประยุทธ์พร้อมด้วยพล.อ.ประวิตรเดินทางไป ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้สำนักงาน ดำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า เช่นเดียวกับการไปติดตามงานตาม

นโยบายที่กระทรวงต่างๆ ก่อนหน้านั้น คาดว่า ไปดูความคืบหน้าในการปฏิรูป ตร.

วิษณุไม่ต้นตอได้กร.ยุติธรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวกรณี นายกฯ มอบหมายให้รักษาการ รมว.ยุติธรรม ว่า ที่จริงตนดูแลกระทรวงนี้มานานแล้ว ใน ฐานะรองนายกฯ ที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ในช่วงที่พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีต รมว. ยุติธรรม เดินทางไปต่างประเทศ วันนี้ยังไม่มี เรื่องอะไรที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ เป็นการ ทำหน้าที่ในช่วงที่ยังไม่มีรัฐมนตรีเท่านั้น ส่วนจะรักษาการนานเท่าใด ยังไม่รู้และนายกฯ ไม่ได้ฝากให้ดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ตนยังไม่ได้ คิดว่าจะนัดหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม มาหารือ เพราะไม่ได้รู้สึกต้นตอตนคนนั้น

ดาวพงษ์เข้ากระทรวงลากร.

ที่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ อดีตรมว.ศึกษาธิการ ได้เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิเจ้าที่ และ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เพื่ออัญเชิญโอกาสที่ได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งองคมนตรี ก่อนจะรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลัก และข้าราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จากนั้นเปิดโอกาสให้ข้าราชการ จำนวนมาก มอบดอกกุหลาบ ที่ห้องทำงาน อาคารราชวัลลภ

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวว่า ตลอด 15 เดือนที่ ทำงานร่วมกับข้าราชการ สข.นั้น ทำให้ตนได้ เห็นวิถีคิด การทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและมั่นใจได้ว่าข้าราชการ สข.ทุกคนมีความแข็งแกร่ง สามารถเดินหน้า การปฏิรูปการศึกษาได้ ฉะนั้น ไม่เป็นห่วงหรือ กังวลใดๆ เชื่อมมั่นว่าข้าราชการทุกคนจะ ทำงานกับรมว.ศึกษาฯคนใหม่ได้อย่างดี ซึ่งการ ทำงานต่างๆ ก็ไม่ห่วงเช่นกัน เรื่องสำคัญได้ เสนอคณะกรรมการนโยบายและการศึกษา หรือซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ที่มีนายกฯ เป็นประธานไว้หมดแล้ว

‘นิวัตกร’ ก็มีชื่อจ่อนั่งรมว.ยธ.

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า สำหรับบุคคลที่คาดว่าจะมารับตำแหน่งรมว. ยุติธรรมคนใหม่นั้น คาดว่าจะเป็น พล.อ.นิวัตกร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ยุติธรรม เนื่องจากถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในสมัยที่พล.อ.ไพบูลย์ ยังดำรงตำแหน่ง รมว. ยุติธรรม โดยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและเป็น

ที่ไว้วางใจของพล.อ.ไพฑูริย์ ให้ดูแลเรื่องการแก้ปัญหาเสพติด และยังคงยกถิ่นกองงานสำคัญให้กับพล.อ.ไพฑูริย์ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่พล.อ.นิเวศ จะมาดำรงตำแหน่งเป็นรมว.ยุติธรรมต่อจากพล.อ.ไพฑูริย์ เพราะได้รับความไว้วางใจจากพล.อ.ไพฑูริย์ อีกทั้งงานและนโยบายต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ขึ้นอยู่กับนายกฯ ว่าจะตัดสินใจเลือกใครมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

กรธ.แบร้งกม.พรรคการเมือง

ที่รัฐสภา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน จัดแถลงเปิดเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นร่างที่กรธ.พิจารณาเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็น

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. กล่าวสรุปสาระสำคัญว่า เนื้อหาเหล่านี้ยังปรับได้ ตรงที่ยังไม่ได้ส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา กฎหมายพรรคการเมือง คือ 1 ใน 4 กฎหมายสำคัญสำหรับเตรียมการเลือกตั้งกรธ.มุ่งหวังให้พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือของประชาชน แม้ที่ผ่านมาการเลือกตั้งจะตีปลาหน้าไซว่า กฎหมายฉบับนี้ ต้องการบีบบังคับพรรคให้ขาดอิสระการทำงาน ง่ายเปลี่ยนเสียจากจะทำอะไรไม่ได้ แต่ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันพิจารณาเนื้อหาฉบับนี้ด้วยว่า เป็นจริงดังนั้นหรือไม่ สาระสำคัญที่กรธ.อยากให้เห็นคือ ในมาตรา 23 การดำเนินงานกิจการของพรรคต้องมีกิจกรรมตามที่กำหนด 4 ข้อ

ขจัดมาตรา 23 ถึงขั้นยุบพรรค

นายอุดมกล่าวว่า จุดเริ่มต้นการเกิดพรรคการเมือง ต้องเริ่มจากการรวบรวมคนให้ได้ 500 คน เรียกว่า สมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง มีเงินทุนประเดิมอย่างน้อย 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อคน ทำให้อย่างน้อยทุนประเดิมพรรคจะมี 1 ล้านบาท โดยรายงานการจ่ายเงินจะต้องมีบัญชีเปิดเผยจดทะเบียนกับนายทะเบียนพรรคการเมืองที่เปลี่ยนมาให้เลขาธิการกกต.ดำรงตำแหน่งแทนของเดิมที่กำหนดให้เป็นประธานกกต. มีการประกาศให้รับทราบทั่วกันในราชกิจจานุเบกษา ภายในปีแรกจะต้องมีการหาสมาชิกให้ได้ 5,000 คน และภายใน 4 ปี จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20,000 คน กำหนดให้แต่ละภาคมีอย่างน้อย 1 สาขาพรรค ที่ประกอบด้วยสมาชิกพรรคที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อย่างน้อย

500 คน ระดับจังหวัด ให้ตั้ง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดก็ทำได้ สำหรับจังหวัดที่มีสมาชิกอย่างน้อย 100 คน

ถ้ากระทำผิด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ได้กำหนดโทษไว้ในมาตรา 97 ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคนั้นและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น

มีกก.สรรหาผู้ลงสมัครเลือกตั้ง

นายอุดมกล่าวว่า กลไกทั้งคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด จะรับผิดชอบการจัดกิจกรรมทุกอย่างของพรรค และที่สำคัญคือ การสรรหาคนลงสมัครส.ส. แทนที่ของเดิมที่เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคเพียงอย่างเดียว จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง มีโครงสร้างประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่เกินกี่หนึ่ง และอีกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ กรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

สำหรับข้อห่วงกังวลจะเซ็ดซีโรพรรคการเมืองเดิมนั้น นายอุดมยืนยันว่า กรธ. ไม่มีความคิดดังกล่าว ทั้งอยากเห็นพรรคการเมืองเก่าบางพรรคที่ได้อยู่แล้ว ช่วยเข้ามาจรรโลงสังคมการเมืองตามกติกาใหม่ที่เรากำหนด พรรคเก่าจะต้องเคลียร์บัญชีสมาชิกเดิม ไม่ให้ซ้ำซ้อนพรรคอื่น ต้องระดมหาสมาชิกให้ได้ 5,000 คน ภายในปีแรกตามที่กำหนดเหมือนพรรคใหม่ ซึ่งพรรคใหญ่คงไม่มีปัญหา แต่พรรคเล็กคงต้องทำงานเหนื่อยหน่อย ถัดมาก็ต้องเคลียร์เงิน พรรคเดิมก็สามารถกันเงินก้อนหนึ่งมาตั้งบัญชีทุนประเดิมพรรคอย่างน้อย 1 ล้านบาท

แนะนำพรรคเล็กอยู่เป็นกฎ-ขมรม

นายอุดมกล่าวอีกว่า เราขีดหุ่นอย่างเต็มที่ แต่หากใครทำไม่ได้ ก็ต้องขอห้ามว่า อย่าเพิ่งลงสมัครรับเลือกตั้ง หลายคนกังวลว่า การเคลียร์สมาชิกและบัญชี อาจเปิดช่องให้ไปหานายทุนพรรคได้อีก ก็ต้องระวังเพราะหากบัญชีสมาชิกและการเงินพรรคที่แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคไม่ถูกต้อง ก็จะต้องได้รับโทษในเรื่องการเงินพรรค ส่วนหนึ่งจะมีการช่วยเหลือตัวเอง เช่น คำบำรุงสมาชิก ส่วนการบริจาคของประชาชนหรือนิติบุคคลก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และอีกส่วนจะมาจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนของกกต. ที่ส่วนใหญ่ก็มาจากงบประมาณของรัฐ

จ่ายสมทบตามสัดส่วนคะแนน ที่มองกันว่าพรรคเล็กจะอยู่ลำบากใช้หรือไม่ ตนมองว่าถ้าพรรคเล็กอยู่กันเป็นกฎ เป็นสภาคณะแฟก็ไปตั้งแค่งุ่ม หรือขมรม ก็ช่วยส่งเสริมการเมืองได้

ด้านนายชาติชาย ฌ เชียงใหม่ กรธ.กล่าว ว่า ในวันที่ 14 ธ.ค. กรธ.จัดงานแถลงข่าว นำร่างไปชี้แจงกับผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่าย รวมถึงพรรคการเมือง ที่สโมสรสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญพรรคการเมืองร่วมแสดงความเห็นหากมีข้อเสนอแนะใดมา จะได้มีเวลาปรับแก้ไขร่างก่อนส่งให้สนช.

☐ อ่านต่อหน้า 11

● วิษณุ

☐ ต่อจากหน้า 10

พิจารณาต่อไป

มาร์คมาแล้ว-แนะคู่แข่ง

ทีมทนายทนายธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับครม.ต่อ 4 ว่า เชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์จะใช้โอกาสนี้ประเมินผลงานของรัฐมนตรีทุกคน เพราะงานในช่วงเวลาที่เหลือนั้นมีความท้าทาย จะต้องเร่งทำตามโรดแมป ต้องยอมรับว่านายกฯ เกือบจะแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวเอง รับบทบาทหนักในการบริหารประเทศ ขณะเดียวกันพล.อ.ไพฑูริย์ และพล.อ.ดาวพงษ์ที่ไปปรับตำแหน่งองคมนตรีนั้น ถือเป็นกำลังหลักของรัฐบาลชุดนี้ จึงอยากให้นายกฯ เลือกคนมาทำงานให้ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายรัฐบาลได้

“จุดเด่นของผลงานรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์คือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความพยายามบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่ในเรื่องเศรษฐกิจยังมีข้อจำกัดจากทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก ผมจึงอยากเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากการเกษตรอย่างเป็นระบบ อย่างนโยบายมอบเงินผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาทนั้น อยากให้ปรับในลักษณะระบบสวัสดิการ ให้เกิดความยั่งยืนมากกว่า” นายอภิสิทธิ์กล่าว

ดร.ปิ่งแนะนำเปลี่ยนทีมสค.ทั้งหมด

ด้านนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการปรับ ครม.หลังจากรัฐมนตรี 2 คน ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีว่า รัฐบาลต้องจัดหาคนใหม่มาแทนที่ ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่งนั้นคงไม่ส่งผลกระทบทต่อการบริหาร ทั้งนี้ ปี 2560 เป็นปีที่ต้องเตรียมความ

พร้อมเพราะจะผ่านกฎหมายต่างๆ ตามโรดแมปที่พล.อ.ประยุทธ์ประกาศไว้ ดันคิดว่าระยะเวลาที่รัฐบาลนี้จะบริหารประเทศก็เหลืออยู่น้อยมาก เวลาเริ่มหด คนก็ไม่คาดหวังว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วการบริหารงานจะดีขึ้น เพราะรัฐมนตรีที่ออกไปนั้น ไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

“อยากฝาก พล.อ.ประยุทธ์ ว่าเมื่อต้องปรับกรม.ใน 2 ตำแหน่งแล้ว อาจจะคิดนำคนที่ฝีมือด้านเศรษฐกิจมาเป็นรองนายกฯ คุณเค้านเศรษฐกิจแทนนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รวมทั้งมาแทน รมว.คลังและรมว.พาณิชย์ด้วย น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่อยู่ที่พล.อ.ประยุทธ์ว่าจะคิดเห็นอย่างไรบ้าง แต่ประเด็นคือบางคนมีความสามารถ ก็ไม่อยากจะตนเองมาเสี่ยงกับระยะเวลาสั้นๆ ที่เหลืออยู่นี้ ไม่สามารถแสดงฝีมือได้เต็มที่” นายสุรพงษ์กล่าว

แกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ส่วนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่จะทำให้รัฐบาลชุดใหม่ทำงานได้ยากลำบาก วันนี้เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ นานาชาติสังคมนิยมเขาเฝ้ามองอยู่ว่าเมื่อไรประเทศไทยจะก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบ คือมีรัฐธรรมนูญ และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นขอฝากไว้ในดุลพินิจของพล.อ.ประยุทธ์ด้วย ซึ่งรู้เรื่องนี้ดีที่สุด ความจริงก็คือความจริง

ปูทำบุญวัดกุ-คนบ่นสก.เย่

ที่วัดกุ้อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตคนชกฯ ทำบุญถวายสังฆทานและได้ชีวิตโก กระบือ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังตลาดปากเกร็ด เพื่อซื้อข้าว ผัก ผลไม้ ไข่ รวมทั้งข้าวสารที่แม่ค้าซื้อมาจากชาวนาจ.บุรีรัมย์ เพื่อจำหน่ายต่อ โดยมีประชาชนพ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเดียวกันมีเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจไม่ดี คนจับจ่ายใช้สอยน้อย กำลังซื้อต่ำไม่เหมือนช่วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ผบ.ทบ.ยันเข้มงวดมาตรา 112

ที่กรมการbinชนสงทการบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ถึงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หลังมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาลเป็น ร.10 ว่า เรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งในสังคมไทยต้องยอมรับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานหลายร้อยปี หากพูดเต็มปากก็บ้านเมืองเราที่มีเอกราช มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจประชาชนทุกคน

ผบ.ทบ.กล่าวว่า การที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสดงความรู้สึกความคิดเห็นแตกต่างด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอาจจะด้วยวัฒนธรรมจากสังคมอื่นก็ตามเพื่อทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสีย โดยที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ เป็นเรื่องที่เราเองที่เป็นกำลังหลักคือกองทัพคงยอมไม่ได้ ฉะนั้นเราจะบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อย่างเข้มงวดกวาดขันกับบุคลากรที่แสดงออกในพฤติกรรมที่สังคมไทยไม่ยอมรับ ต้องฝากเน้นย้ำกับบางคนที่ไม่มีจิตใจตามที่กล่าวแต่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ แชร์ โพสต์ ข้อความต่อเมื่อเป็นความคิดแล้ว ต้องดำเนินการ ตนจะดำเนินการเข้มงวดกวาดขันเรื่องนี้ ส่วนการดำเนินการกับสำนักข่าวบีบีซีไทยที่เผยแพร่บทความไม่เหมาะสมนั้น ทางพล.อ.ประวิตรตอบไปแล้ว ต้องเป็นไปตามนั้น ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการ

● นายกษณะลอบปรับกรม. เปิดพรป.พรรค ไม่เซตซีโร่

14

■ ไม่เซต

ต่อจากหน้า 1

“บีกตุ” ออกตัวยังไม่คลอด “กรม.4” มอบ “วิษณุ-ธีระเกียรติ” รักษาการ รมว. ยุติธรรม-ศธ.ไปพรางก่อน ซึ่งรอเวลาเหมาะสม ด้าน“สปท.” ไซว์ผลงานครบ 1 ปี ซี รม.ให้ความสำคัญร้อยละ 64 “เสรี” ชู 6 ข้อหลักปฏิรูปการเมือง พร้อมเร่งสร้างวัฒนธรรมปชต. ขณะที่ “กรธ.” เปิดร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปลอดภัยซีโร่พรรคเก่า คงโทษยุบพรรคฐานล้มล้างการปกครอง

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 ธ.ค.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงความชัดเจนในการปรับ กรม.“ตุ4” ว่าวันนี้อย่างไม่จำเป็นต้องปรับ กรม.ทั้งหมด ตนเพียงแต่มอบหมายให้ผู้รักษาราชการในตำแหน่งที่ว่างลง โดยมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาการตำแหน่ง รมว. ยุติธรรมไปพรางก่อน และให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รมช.ศึกษาธิการ ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ส่วนการปรับในตำแหน่งอื่นๆ ตนจะเป็นผู้ดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม

“ตำแหน่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น ก็จะรอแต่งตั้งพร้อมๆ

กับตำแหน่งอื่นในคราวเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ก็ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ดิจิทัลฯ อยู่ ซึ่งงานต่างๆ ก็ยังคงเดินหน้า ส่วนที่มีข่าว จะปรับย้าย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์นั้นผมเห็นว่ายังทำงาน ได้เดินหน้าอยู่”

ที่รัฐสภา วันเดียวกัน ร.อ.ทินพันธ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงผลงาน สปท. ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาว่า มีการขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อให้เกิดการปฏิรูปจำนวน183 ฉบับกำลังผลักดันอีก 104 ฉบับ กฎหมายที่ออกมาแล้วเช่นกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกฎหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามที่ประเทศไทยมีพันธะกรณีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมไปถึงคำสั่ง คสช.ต่างๆ อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเรื่องการปฏิรูปไว้จำนวน 51 เรื่องจากทั้งหมดที่ สปท. ได้เสนอไปจำนวน 91 เรื่อง บ่งบอกว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปฏิรูปในสิ่งที่ สปท.ได้เสนอไปจำนวนร้อยละ 64

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.)สปท.ด้านการเมืองกล่าวว่า กมธ.สปท.ฯได้เสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองไว้ 6 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1.การให้ได้นักการเมืองหรือผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองที่ 2.การให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม 3.การให้มีระบบและมีพรรคการเมืองที่ดีเป็นของประชาชน 4.การให้มีระบบตรวจสอบอำนาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ 5.การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและ 6.การแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง

ขณะที่ นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวชี้แจงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า สิ่งที่ กรธ.อยากเห็นคือการทำหน้าที่พรรคการเมือง อยู่ใน ม.23 และ ม.97 การดำเนินกิจการของพรรคอย่างน้อยต้องมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ต้องเสริมสร้างให้สมาชิกประชาชนเข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้อง ต้องเสนอแนวทางพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน และต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้สมาชิกประชาชนมีความสามัคคีปรองดองอยู่อย่างสันติและมีเหตุผล ซึ่งหากพรรคการเมืองไม่ทำสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกยุบพรรค

โฆษก กรธ. กล่าวอีกว่า ส่วนพรรค

การเมืองเก๋ยยืนยันว่าไม่มีการเซตซีโรแต่
ต้องการให้พรรคการเมืองเก่า เข้าร่วม
ตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
ในร่าง พ.ร.ป. ยังคงมีมาตรการในการ
ยุบพรรคการเมือง โดยมีเหตุค่อนข้างร้าย
แรง คือการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ
การปกครองที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ กระทบการเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้เพื่อ
ให้พรรคการเมืองอยู่ในกฎกติกา

อุทกภัยภาคใต้ ทรงห่วงใย 'มท.1'ลงพื้นที่

■ **NSV** ต่อจากหน้า 1

นายกฯ เผย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงห่วงใย ปชช.ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พระราชทานถุงยังชีพเพิ่ม ส่วนรม.มอบหมาย “บิ๊กป๊อก-บิ๊กฉัตร” ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว “มท.1” ชี้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ดีขึ้น

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพื้นที่อุทกภัยภาคใต้ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้ว พระองค์ท่านจึงรับสั่งมา และได้มอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ได้นำถุงพระราชทานไปเพิ่มเติมให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนเรื่องมาตรการการช่วยเหลือรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลทั้งทหาร คสช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงได้มอบหมายให้ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนด้วยตนเอง และในวันที่ 8 ธ.ค. นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ว่า ขณะนี้ยังมีอีก 5 จังหวัด ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำเหมือนกับ จ.นครศรีธรรมราช น้ำจะลดลงในเขตตัวเมืองใน 2-3 วันนี้ ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง สาเหตุของน้ำท่วมเกิดจากปริมาณฝนที่มากทำให้ระบายไม่ทัน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมในทุกจังหวัดถือว่าดีขึ้น จะมีบางพื้นที่เท่านั้น เช่น

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ที่ยังมีน้ำท่วมขัง



Buffaloes are evacuated to higher ground after their pen in Phatthalung's Khuan Khanun district flooded during heavy rains.

King orders more relief kits for flood victims in South

THE NATION

CONCERNED OVER the plight of flood victims in southern Thailand, His Majesty King Maha Vajiralongkorn has instructed his representatives to provide more relief kits for people affected by the deluge.

Prime Minister General Prayut Chan-ocha revealed yesterday that the King had ordered the handing out of aid packages, which normally contain food, medicine and a flashlight.

Affirming that the government was not ignoring the people's plight, Prayut said Interior Minister General Anupong Paochinda had visited the region yesterday while Agriculture Minister General Chatchai Sarikulya planned to tour the area today.

He said the government was trying to prevent floods in the future and urged people to cooperate in the designation of

flood retention areas or the digging of canals to drain water into the sea.

In Prachuap Khiri Khan's Bang Saphan district where the flood situation improved yesterday, Bang Saphan Hospital was unable to admit new patients because of 80cm-deep floodwaters around the compound. The general examination, childbirth and X-ray rooms were inundated while some medical tools and supplies were also damaged.

Disaster prevention officials installed pumps to drain water from the building.

The hospital also evacuated 75 of the 123 patients on the building's sixth floor to three nearby hospitals because of a shortage of clean water caused by the malfunctioning of a water pump.

Deputy Army spokesperson Colonel Sirichan Ngathong said Army chief General Chalermchai Sittisat planned to visit affected residents in Nakhon Si Thammarat's Pak Phanang district today.

She also said that the Fourth Army Region had been continuously helping victims and most of them were in Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Surat Thani and Chumphon.

In Surat Thani's Phunphin district, residents of Ban Thung Ao village in Tambon Sri Wichai, which has about 260 homes, yesterday moved belongings and livestock to higher ground above the one-metre-deep floodwater.

Trang province has declared eight districts as flood disaster zones, including Muang, Kantang, Na Yong, Wang Wiset, Huay Yot, Rassada, Yan Ta Khao, and Palian districts, where about 50,000 residents were affected, 35,000 rai of farmland was inundated, several roads were flooded and at least 50 schools suspended classes indefinitely due to flooding. Muang and Kantang were the worst hit areas with up to three metres of floodwater.

โศครม.ยังไม่คลอด

นายกฯเผยรอเวลาเหมาะสม 'วิษณุ-ธีระเกียรติ'รักษาการ

นายกฯ เผยโศครม.ยังไม่เสร็จ รอเวลาที่เหมาะสม ตั้ง "วิษณุ" รักษาการ รมว.ยุติธรรม "ธีระเกียรติ" รักษาการ รมว.ศึกษาฯ ลืม "บีบีซี" หากทำผิด ก.ม.ไทยก็ต้องดำเนินคดี กรธ.เปิดร่างแรก พ.ร.บ.พรรคการเมือง 10 หมวด 129 มาตรา

อ่านต่อหน้า 10

โศครม.

นายกรัฐมนตรียอมรับว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลัง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีนั้น ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจะปรับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม โดยระหว่างนี้ที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้ผู้รักษาราชการแทนทั้งสองตำแหน่งไปพลาถก่อน

เวลา 13.15 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความชัดเจนในการปรับคณะรัฐมนตรีว่า วันนี้ยังไม่จำเป็นต้องปรับ ครม.ทั้งหมด เพียงแต่มอบหมายให้ผู้รักษาราชการในตำแหน่งที่ว่างลง โดยมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาการตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ไปพลาถก่อน และให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ส่วนการปรับในตำแหน่งอื่นๆ จะเป็นผู้ดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม

เมื่อถามว่า รัฐมนตรีใหม่จำเป็นต้องมาจาทหารหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นทหาร แต่ต้องเข้ามาทำงานได้ ในส่วนตำแหน่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั้น จะรอแต่งตั้งพร้อมกับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอื่นในคราวเดียวกัน โดยขณะนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ดิจิทัลฯ อยู่ ซึ่งงาน

ต่างๆ ยังคงเดินหน้า

กรณีที่มีข่าวว่าจะมีการปรับย้าย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์นั้น นายกฯ กล่าวว่า เขายังทำงานดี งานเดินหน้าอยู่ เมื่อถามว่า จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเข้ามารับหน้าที่ใน ครม.เสร็จเรียบร้อยแล้วและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแล้วหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวสั้นๆ ว่า "ยัง"

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงโรดแมปว่า เรื่องโรดแมปที่ส่งสัยกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้ไปดูสถานการณ์และติดตามความก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาลอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะทำ

● วิษณุบอกนายกฯไม่ได้ฝากดูอะไรพิเศษ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่รักษาการ รมว.ยุติธรรม ว่า ที่จริงดูแลกระทรวงนี้มานานแล้ว ในฐานะรองนายกฯ ที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ในช่วงเวลาที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา อธิการบดี ยุติธรรม เดินทางไปต่างประเทศ วันนี้นั่งไม่มีเรื่องอะไรจะต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ เป็นการทำหน้าที่ในช่วงที่ยังไม่มีรัฐมนตรีเท่านั้น ส่วนจะรักษาการนานเท่าไรยังไม่รู้ นายกฯ ไม่ได้ฝากให้ดูอะไรเป็นพิเศษ และยังไม่ได้คิดจะนัดหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมมาหารือ เพราะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นขนาดนั้น

● "บิ๊กฉัตร"คาดปรับครม.สัปดาห์หน้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยเรื่องปรับ ครม.ในครั้ง นี้ว่า คาดว่าในสัปดาห์นี้ยังไม่ทัน น่าจะไป สัปดาห์หน้า เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีกำลังสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ใน ส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอขอตำแหน่งรมช.เกษตรฯ ซึ่งได้เสนอรายชื่อไปแล้ว แต่จะเป็นใครยังเปิดเผยไม่ได้ ส่วนจะได้ตำแหน่ง รมช.เกษตรฯหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกฯ จะตัดสินใจ

"ได้ขอตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ มาช่วยงานผม กระทรวงเกษตรฯ มีงานที่ต้องเร่งขับเคลื่อนมาก แต่ก็ขึ้นกับนายกฯ จะพิจารณาว่าใครเหมาะสม ผมเสนอพร้อมรายชื่อไปแล้ว ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใคร จะเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ หรือไม่ ยังบอกไม่ได้" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

● รมท.อยากพักงานให้แจ้งเลขาฯนายกฯ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้สอบถามในที่ประชุม ครม.ถึงกรณีหากรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยหรือไม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ที่พ้นจาก รมว.ศึกษาธิการ เลขานุการและทีมงาน รวมถึงทีมของรัฐมนตรีช่วยทั้ง 2 คนก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ยังได้สอบถามรมช.ศึกษาฯ ทั้ง 2 คนว่า เลขานุการยังต้องการคนเดิมหรือไม่ ซึ่งทั้งคู่ยืนยันยังต้องการคนเดิม ครม.จึงมีมติให้คงเลขานุการ, ผู้ช่วยรัฐมนตรีเดิมทั้งหมด

ทั้งนี้ นายกฯกล่าวว่า "เรื่องการปรับ ครม.ปล่อยให้เป็นที่พิ่ม ไม่ต้องเป็นห่วง ขณะนี้ งานทุกอย่างสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างดี กำลังความสามารถ คนที่ตั้งมารักษาราชการอย่าง นายวิษณุ และนายธีระเกียรติ ขับเคลื่อนงานได้อยู่แล้ว ส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯดูแล หากรัฐมนตรีคนไหนรู้สึกไม่ไหวแล้ว อยากพัก ก็ไปบอก พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้"

● **กรม.ตั้งรักษาการรมว.ยธ.-รมว.ศธ.**

ขณะที่ พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ตามที่ พ.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม และพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ดังนั้นที่ประชุม ครม.วันนี้ (7 ธ.ค.) จึงมีมติมอบหมายให้มีผู้รักษาการแทน ดังนี้ นายวิชญ์ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน รมว.ยุติธรรม ลำดับที่ 1 และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน รมว.ยุติธรรม ลำดับที่ 2

ส่วนนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ รักษาการแทน รมว.ศึกษาธิการ ลำดับที่ 1 และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รักษาการแทน รมว.ศึกษาธิการ ลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และมติ ครม.เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้ดำเนินการตามผู้รักษาการแทน

● **"บิ๊กโต้ง"ลั่นอยู่ที่ไหนก็ทำงานเต็มที่**

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม กล่าวถึงการปรับ ครม.ที่มีกระแสข่าวว่า จะให้ไปดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม หรือ รมว.ศึกษาธิการ ว่า เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาว่าใครเหมาะสมอย่างไร ตนไม่สามารถทราบอะไร เพราะท่านไม่ได้บอก แต่จะให้ไปอยู่ตรงไหนก็พร้อม อยู่ที่ไหนก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้ว

● **หึงสมคิดจ่อตั้ง"อุตตม"แทน"อภิชาติ"**

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า สำหรับกระแสข่าวที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เตรียมเสนอชื่อนายอุตตม สวานายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ต้องลาออกจากตำแหน่งภายหลังต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นั้น เป็นไปได้ยากที่นายอุตตมจะกลับมาดำรงกระทรวงดีอี เพราะไม่ใช่ตัวเลือกของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งกระทรวงดีอีถูกจัดอยู่ในกระทรวงความมั่นคง ไม่ใช่กระทรวงเศรษฐกิจที่นายสมคิดดูแลอยู่ จึงเป็นไปได้สูงที่ รมว.ดีอี จะเป็นนายทหารที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่านายสมคิด

เตรียมเสนอ นายกรัฐมนตรีขอเปลี่ยนตัวให้นายอุตตมมาดำรงตำแหน่งรมว.พาณิชย์ แทนนางอภิชาติ ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์คนปัจจุบัน ที่ถูกมองว่าทำงานไม่เข้าหากับทีมเศรษฐกิจที่นายสมคิดดูแลอยู่

● **นายกฯขี้นบีซีไทยทำผิดก็ต้องดำเนินคดี**

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสำนักข่าวบีบีซีไทยนำเสนอข่าวหมิ่นสถาบันของไทยว่า ถ้าสื่อต่างประเทศนั้นมีสาขาอยู่ในประเทศไทย และมีนักข่าวคนไทยอยู่ เมื่อทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องดำเนินคดี

"ก็แค่นั้น เหมือนเราไปอยู่ประเทศอื่น ถ้าเราทำผิดในประเทศเขาเขาก็โดนดำเนินคดีเหมือนกัน ดังนั้นกฎหมายไทยก็เหมือนกัน ในต่างประเทศเขาอาจจะเห็นว่าไม่ผิด ตรงนี้ผมไม่รู้ แต่ในประเทศไทยถือว่าผิด ยกเว้นไม่ได้ ใช้กฎหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็สื่อหรือใครถ้าผิดก็ต้องผิด ดังนั้นจะทำอะไรก็ต้องระวังกันไว้ก่อน อย่าไปทำผิดที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวคนอื่นเขา จนทำให้เกิดความวุ่นวายสับสน มาตรา 116 ก็มี ถ้าทำผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ก็ต้องดำเนินคดี ผมไม่ได้ขู่นะ ดังนั้น ถ้าต้องการให้ประเทศชาติสงบสุขก็ต้องช่วยกัน" นายกรัฐมนตรีกล่าว

● **"บิ๊กป้อม"ลั่นบีบีซี"ผิดต้องว่าตามผิด"**

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการดำเนินการกับเพจบีบีซีไทยที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันว่า เรื่องนี้ก็มีมีการไปเสนอข่าวเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดำเนินการไป ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ อะไรที่ผิดกฎหมายก็ดำเนินการทั้งหมด ไม่ละเว้น

"เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ว่ากันไป อะไรที่ผิดก็ไปไปตามขั้นตอน ผิดก็ว่าไปตามผิด ส่วนการตรวจค้นนั้นเป็นเรื่องที่เขาทำตามหน้าที่ ไปดูว่ามีอะไรผิดบ้าง ส่วนจะเป็นเท็จจริงหรือไม่สื่อก็น่าจะรู้ดีกว่าผม และถึงแม้จะมีสำนักงานอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ใช้คนในประเทศไทยไม่ใช่หรือ เป็นเพื่อนๆ สื่อกันทั้งนั้นต้องไปดู"

เมื่อถามว่า ต้องสั่งปิดสำนักงานในไทยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่รู้เลยว่าปิดอะไร ต้องรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่มีอะไร

● **ตำรวจปิดคุกคนลี้ภัยในบีบีซีไทย**

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รักษาการ

แทนผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 4 (รท.ผบก.ส.4) กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตรวจค้นสำนักงานบีบีซีไทย ว่า เรื่องนี้ไม่มีตำรวจ ทหาร หรือหน่วยงานความมั่นคง เข้าไปตรวจค้นสำนักข่าวบีบีซีประจำประเทศไทย ที่อาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ตามที่มีกระแสข่าวออกมา แต่ยอมรับว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) และพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เตรียมตรวจสอบเว็บไซต์ รวมทั้งเตรียมพิจารณาเชิญตัวแอดมินของเว็บไซต์บีบีซี.ไทย ผู้แปลบรรณาธิการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันฯ เข้าให้ปากคำ หลังขยายผลของตำรวจ สก.เมืองขอนแก่น ที่ควบคุมตัว นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน ที่ถูกจับกุมตามหมายจับในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการแชร์ลิงค์รายงานข่าวของบีบีซีไทย นอกจากนี้ยังเตรียมตรวจสอบเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจเข้าข่ายในลักษณะความผิดเดียวกัน

● **กรธ.เปิดร่างพร.ร.ป.พรรคการเมือง**

ที่รัฐสภา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดงานแถลงเปิดเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นร่างที่ กรธ.พิจารณาเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็น

โดย นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ.กล่าวสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองว่า ร่างนี้ไม่ได้ส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา กฎหมายพรรคการเมือง คือ 1 ใน 4 กฎหมายสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ซึ่ง กรธ.มุ่งหวังให้พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือของประชาชน แม้ที่ผ่านมากรรมการเมืองจะตีลาหน้า ไซว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องการบีบพรรคให้ขาดอิสระ การทำงานง่ายเปลี่ยเสีย ขาจนทำอะไรได้ แต่ กรธ.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันพิจารณาเนื้อหาฉบับนี้ด้วยว่าเป็นจริงดังที่ถูกกล่าวหาหรือไม่

สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับเบื้องต้นของ กรธ.เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็น มีจำนวนทั้งหมด 10 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล จำนวน 129 มาตรา (อ่านรายละเอียด หน้า 5)

● “บักคู่-บักป้อม” บุกถ้ำเสือ สดช.

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา 13.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. คณะรองผบ.ตร. และผู้ช่วย ผบ.ตร. คือนริบ ก่อนประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจที่ห้องศรียานนท์ อาคาร 1

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในที่ประชุมว่า ครั้งนี้ขอมาเยือนถึงถ้ำเรียกว่า เข้าถ้ำเสือหรือเปล่าไม่รู้ แต่คงไม่ใช่เพราะเสือหรือ เพราะเสือมีเพียงตัวเดียวนั่นคือประชาชน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ นายประชาชน ที่ผ่านมามีใจงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อมาช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าจะเดินหน้าพัฒนาอย่างไรเพื่อประเทศชาติของเรา เพื่อดูแลประชาชนและที่สำคัญเพื่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของปวงชนชาวไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกว่า 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยกำหนดการมีขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้

● สปท.แถลง“1 ปี สปท. 108 เรื่องปฏิรูป”

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน แถลงสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครบรอบ 1 ปี ในหัวข้อ “1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป”

ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวว่ 1 ปีที่ผ่านมา สปท. มุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักจนผลิตแผนและข้อเสนอปฏิรูปประเทศ นำส่งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ครบคลุม 12 ด้านการปฏิรูป จำนวน 108 เรื่อง เพราะ สปท.เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำ 5 สาย ที่ต้องดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งผลงานการปฏิรูปของสปท. อาทิ การเสนอกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ การเสนอจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ขณะที่บางเรื่องก็เสนอนายกฯ เป็นกรณีพิเศษ เช่น โครงการบ่อน้ำบาดาลน้ำเสียคลองด่านให้รัฐบาลมอบให้ ปปง.ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่ร่วมทุจริต

“ผลการดำเนินงานของ สปท.ในรอบปีที่ผ่านมา จึงไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเปล่า และไม่ทำให้เกิดการเสียของแก่รัฐบาลแต่อย่างใด สปท.เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำ 5 สาย จึงต้องยึดแนวทางของ คสช. และรัฐบาลเป็นหลัก พล.อ.ประยุทธ์ได้แถลงนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศ สั่งการให้ทุกส่วนราชการนำ 37 วาระการปฏิรูป 6 วาระการพัฒนาของ สปช.ไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ทั้งหมดนี้เกิดจากการทุ่มเทและการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานของ สปท.ทุกท่าน ซึ่งจะเป็นหยดที่จะปฏิรูปประเทศต่อไปในเวลาที่เหลืออยู่” ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าว



ปิด 'สว.บางสะพาน'
อพยพคนไข้รีบร้อย

16

'พระเจ้าอยู่หัว'พระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมภาคใต้

รพ.บางสะพานอพยพคนไข้

กองทัพเปิดศูนย์พักพิง
สงฆ์ 'ครัวสนาม' ทำอาหารแจก

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รับสั่งพระราชทานถุงยังชีพเพิ่ม ด้านนายกฯ กำชับ "เกษตรฯ-มหาดไทย" เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน หลายจังหวัดยังนำท่วม 8 อำเภอ จ.ตรัง ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ ส่วนโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบฯ ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยหนักร้อยคน หลังระดับน้ำไม่ลด-ขาดแคลนน้ำสะอาด ลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคใต้วานนี้ (7 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเขตอุทกภัยภาคใต้ว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล ทั้งทหาร คสช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงได้มอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนด้วยตนเอง

ส่วนในวันนี้ (8 ธ.ค.) นี้ได้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนเช่นเดียวกัน โดยนายกฯ ยอมรับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยากเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ และไม่ว่ารัฐบาลจะก่อสร้างอะไรก็ตามมักจะเจอแรงต่อต้านในพื้นที่ตลอด ตนจึงอยากให้ประชาชนเข้าใจว่า



ฉัตรชัย สาริกัลยะ

สิ่งที่รัฐบาลคิดจะทำอะไรไม่ใช่เรื่องง่าย อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าหลายอย่างต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

นายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อน ทรงมีรับสั่งมาและมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ให้นำถุงพระราชทานไปเพิ่มเติมให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

SW.

ผบ.ทบ.เยี่ยมชาวควนขนุน

วันเดียวกัน พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เดินทางลงพื้นที่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาค

ที่ 4 รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการ เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่วัดภูเขาทอง และที่พักพิงชั่วคราวในศูนย์ศิลาปาชีพ บ้านหัวป่าเขี้ยว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

โดยพ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลง ในขณะที่บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง บางพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงและพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกใน 1-2 วันแล้ว โดยยังมีน้ำท่วมอยู่ใน 10 จังหวัด โดยขณะนี้กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 4 ยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร ด้วยการขนย้ายสิ่งของ อำนวยความสะดวกการสัญจร ซ่อมแซมเส้นทางและสะพานที่ชำรุด สนับสนุนการบรรจุกและแจกจ่ายถุงยังชีพ ช่วยขนอาหารสดไว้ให้กับเกษตรกรและจัดรถครัวสนามปรุงอาหารแจกประชาชนในพื้นที่ต่างๆ แล้วผู้แทนพระองค์ฯ ถุงยังชีพ

ขณะที่นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกเหล่ากาชาด นำถุงยังชีพพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย 30 ครอบครัวที่ ม.12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง

โอกาสนั้น นพ.พิชิต ได้เข้าประกอบอาหารด้วยตนเองเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชน พร้อมระบุว่า พระองค์โสมฯ ทรงเป็นผู้เลือกสิ่งของและจัดใส่ถุงด้วยพระองค์เอง และพระองค์ทรงมีรับสั่งฝากมาถึงพี่น้องว่า ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวและดูแลชุมชนให้ดีๆ อย่าได้มีอันตรายเป็นใดๆ

รพ.บางสะพานอพยพผู้ป่วย

สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ นั้น ยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาทิที่ โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยรอบอาคารของโรงพยาบาล และยังไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ เนื่องจากห้องตรวจโรคทั่วไปถูกน้ำท่วมขัง ต้องนำเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนย้ายขึ้นไปไว้ที่สูง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน ต้องช่วยกันขนย้ายผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ รายหนึ่ง ที่โรงพยาบาลไม่สามารถทำคลอดได้ เนื่องจากห้องคลอด

ยังไม่สามารถให้บริการได้ จึงต้องช่วยกันนำลงเรือห้องแบนของเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน 5 เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อทำการรักษาต่อไป

นายเชิดชาย ชยวัฑฒ โผ. โรงพยาบาลบางสะพานกล่าวว่าถึงแม้ระดับน้ำบางส่วนจะลดลงก็ตาม แต่ขณะนี้ทั้งผู้ป่วยญาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกว่า 200 คน ซึ่งอยู่ที่อาคารตึกชั้น 6 กำลังเจอปัญหาน้ำสะอาดที่ถูกส่งขึ้นไปชั้นภายในอาคารจะหมดลงภายในเวลาจึงอาจต้องมีการอพยพผู้ป่วย 123 คน ออกจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเบื้องต้นคัดกรองผู้ป่วยชุดแรก 75 รายไป รพ.บางสะพานน้อย, ทัพสะแก และ รพ.ประจวบฯ แล้ว

8อำเภอตั้งประกาศภัยพิบัติ

ด้าน จ.ตรัง สถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มต่ำและรับน้ำจากอำเภอต่างๆ ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้พื้งกันแม่น้ำตรังบริเวณหมู่ที่ บ้านคลองขุด ต.หนองตรุด อ.เมือง เริ่มทรุดตัวลงมาเป็นระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร โดยพื้นดินด้านล่างลึกเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติรวม 8 อำเภอประกอบด้วย อ.เมือง, อ.กันตัง, อ.นาโยง, อ.วังวิเศษ, อ.ห้วยยอด, รัชฎา, อ.ย่านตาขาว และอ.ปะเหลียน รวม 85 ตำบล 552 หมู่บ้าน 18,220 หลังคาเรือน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 50,000 คน พิษผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 35,000 ไร่ ถนนชำรุดหลายสายและโรงเรียนประกาศปิดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามมีกำหนดไม่ต่ำกว่า 50 แห่ง

เนื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูงที่จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำยังท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่บ้านทุ่งอ่าว ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน ที่ระดับน้ำยังท่วมสูงเกือบทุกหลังคาเรือนชาวบ้านเดือดร้อน 260 ครอบครัว ล่าสุดน้ำท่วมสูงประมาณ 50 ซม. - 1 เมตร ชาวบ้านต้องอพยพทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์จอดอยู่บนถนนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงขึ้นบนถนนชั่วคราว

นครศรีฯ หนักฝนถล่มอีกระลอก

ส่วนที่จ.นครศรีธรรมราช สภาพน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง พื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในย่านอาศัยชุมชนประตูขาว บ่ออ่าง สาริบุตร เพนียด ระดับน้ำยังคงท่วมสูงบางพื้นที่มีระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ประชาชนยังวิตกกังวลกับการแจ้งเตือนถึงภาวะฝนตกหนักอีกระลอก ในอีก 2 วันข้างหน้า อย่างไรก็ตามมวลน้ำในเขตอ.เมือง อ.ร่อนพิบูลย์ และใกล้เคียงกำลังไหลกลงไปในพื้นที่รับน้ำคืออ.เชียรใหญ่ อ.ปากพนัง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ำทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เหล่านี้กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายชุมชนอาศัยซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลจากตัวอำเภอ เช่นต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ การช่วยเหลือเข้าไม่ถึงประชาชนอยู่ในความเดือดร้อนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เนื่องจากขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งสัตว์เลี้ยงขาดแคลนอาหาร โดยสภาวะน้ำท่วมสูงมากกว่า 1 สัปดาห์แล้ว



นายกรัฐมนตรียังไม่จำเป็นปรับ ครม. ตั้ง'วิษณุ-ธีระเกียรติ'รักษาการ รมต.

นายกรัฐมนตรีธีระบุยังไม่จำเป็นปรับ ครม. แทน เก้าอี้ว่าง ตั้ง 'วิษณุ - ธีระเกียรติ' นั่งรักษาการ รัฐมนตรี ขณะที่ "บิ๊กฉัตร" คาดน่าจะเป็นสัปดาห์ หน้า

หน้า 2



นายกรัฐมนตรียังไม่จำเป็นปรับ ครม. ตั้ง'วิษณุ-ธีระเกียรติ'รักษาการ รมต.

วานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับ ครม.ว่า วันนี้ยังไม่จำเป็นต้อง ปรับ ครม.ทั้งหมด ตนเพียงแต่มอบหมายให้มีผู้รักษาการใน ตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาการ รมว.ยุติธรรม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ส่วนการปรับ ตำแหน่งอื่น ๆ จะดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม เช่นเดียวกับ ตำแหน่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะรอ แต่งตั้งพร้อมกัน

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า คาดว่าการปรับ ครม.ในสัปดาห์นี้ยังไม่ทัน น่าจะ ไปสัปดาห์หน้า เข้าใจว่านายกรัฐมนตรี กำลังสรรหาบุคคล

ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ที่ว่างอยู่ ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ตนเสนอขอ ตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ ซึ่ง ได้เสนอรายชื่อไปแล้วแต่จะ เป็นใครยังเปิดเผยไม่ได้

ขณะที่ พล.อ.ดาวพงษ์

รัตนสุวรรณ องคมนตรี อดีต รมว.ศึกษาธิการ ได้อำลา ข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม กล่าวไว้ว่า ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะได้เห็นศักยภาพของ ข้าราชการทุกคนที่มีความตั้งใจทำงานและจะทำให้กระทรวงฯ สามารถเดินหน้าต่อไปได้



PM appoints acting ministers

POST REPORTERS

Deputy Prime Minister Wissanu Krea-ngam will be in charge as acting justice minister and deputy Education Minister Teerakiat Jareonsettasin as acting education minister, following the resignations of ministers from the two ministries after they were appointed as Privy Council members.

The decision to place them in acting capacities was made by Prime Minister Prayut Chan-o-cha who has ruled out an immediate cabinet reshuffle.

Gen Paiboon Koomchaya, the former justice minister, and Gen Dapong Ratanasuwana, the former education minister, left the cabinet after His Majesty the King appointed them to the Privy Council. Gen Paiboon and Gen Dapong are among three new members who have been given seats on the council.

Gen Prayut said he trusts Mr Wissanu and Mr Teerakiat will be able to handle the work and conduct their jobs effectively.

During the weekly cabinet meeting, the prime minister said he does not want anyone to be worried about changes in the cabinet, according to government spokesman Lt Gen Sansern Kaewkamnerd.

As for the timing of the next cabinet reshuffle, Gen Prayut said: "I'll make the decision in good time." He dismissed rumours a cabinet reshuffle list has been finalised and is ready to be forwarded to the palace for royal endorsement.

The premier also insisted a military background is not the first priority in considering who will be cabinet ministers, saying he wants people who can work.

Gen Prayut added he was generally satisfied with the performance of cabinet members. He said Deputy Prime Minister ACM Prajin Juntong is doing well in his

role as acting Digital Economy and Society Minister and so is Agriculture and Cooperatives Minister Gen Chatchai Sarikulya.

The prime minister has denied Gen Chatchai is facing a transfer.

Lt Gen Sansern said Gen Prayut told the cabinet meeting that if any cabinet ministers wish to take a break from their ministerial duties, they should let the cabinet secretary-general know.

Meanwhile, the newly-appointed Privy Councillor Gen Dapong went to the Education Ministry yesterday to pay respects to the ministry's Buddha statue and the statue of King Rama VI as well as to bid farewell to officials he has worked with for over a year.

He said he believed his successor can succeed in the job with the help of ministry staff who have proved to be capable during his term, adding efforts to reform national education will go ahead smoothly.

'บิกตู' จ่อยกเครื่องกรม.

เผยเปิดช่อง ใครอยากพัก ขอให้รีบบอก

“บิกตู” ขอรอเวลา
เหมาะสมควรยกเครื่อง
กรม. เปิดช่องใครอยาก
พักผ่อน ♦ อ่านต่อหน้า 2

ยกเครื่อง □ ต่อจากหน้า 1

ขอให้บอก ตั้ง “วิษณุ-ธีระเกียรติ” นั่งจัดคา
ทท์ รักษาการ รมว. ยุติธรรม-ศึกษาธิการ แหล่ง
ข่าวระดับสูงทำเนียบฯ เบรกกระแส โผประยุทธ์
4 ขึ้นนายกฯ ไม่ได้ทาบตามใคร “บิกตู” อึม
พร้อมลุย “บีบีซี” หากกล้าเส้น กฎหมายไทย
คาดโทษพวกทำงานอืด ซึ่งเวลาเหลือน้อย กรธ.
เปิดร่างแรก ก.ม. ลูกพรรคการเมือง ไร้เซดซีไร
วางเงื่อนไข เคลียร์บัญชีสมาชิก-การเงิน สั่งตั้ง
กก.สรรหาเพื่อนคนลงสามมเลือกตั้ง ส.ส. เปิด
ช่องให้ สาขา-ตัวแทนจังหวัด ร่วมเกาะผู้สมัคร

□ อုပ်ได้ปรับกรม. ประยุทธ์ 4

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. ที่
ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าว
ได้พยายามสอบถามถึงการปรับกรม. ประยุทธ์
4 ภายหลัง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา อธิบดี รมว.
ยุติธรรม และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
อธิบดี รมว. ศึกษาธิการ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น
องคมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี มีสีหน้าเรียบเฉย
ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่อย่างใด

▶ **ติแบด... พล.อ. ประยุทธ์**
จันทร์โอชา นายกา ออกกำลัง
กายประจำวันพุธ ร่วมกับเจ้า
หน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็น
สัปดาห์ที่ 3 โดยยังอยู่ในชุด
ทำงาน เต็มแธโรบิกประมาณ 10
นาที จากนั้นตีแบดมินตันกับทีม
รักษาความปลอดภัย

□ ตั้งรักษาการศึกษา-ยุติธรรม

ต่อมาเวลา 13.15 น. ภายหลังประชุม
กรม. พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุม
กรม. ได้มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี รักษาการตำแหน่ง รมว.
ยุติธรรม และมอบหมาย นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมช. ศึกษาธิการ รักษาการ
รมว. ศึกษาธิการ ไปพลาถก่อน ส่วนการปรับ
กรม. ในตำแหน่งอื่น ๆ จะดำเนินการในเวลา
ที่เหมาะสมและไม่จำเป็นต้องเป็นทหารแต่ต้อง
เป็นคนที่สามารถทำงานได้ เช่นเดียวกับ
ตำแหน่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอ
ให้รอดั่งตั้งพร้อมกับตำแหน่งรัฐมนตรี
กระทรวงอื่น ๆ ในคราวเดียวกัน สำหรับกรณี
กระแสข่าวจะมีการปรับย้าย พล.อ.ฉัตรชัย
สำริดถยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์นั้น ส่วนตัว
เห็นว่า พล.อ.ฉัตรชัยทำงานได้ดี เมื่อถามว่าการ
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ามารับหน้าที่ใน กรม.
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วหรือ
ไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ยัง”

□ เล็งเช็กบิลบีบีซีไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง
กรณีหลายฝ่ายสงสัยโรดแมปรัฐบาลจะเปลี่ยน
แปลงหรือไม่ โดยระบุเพียงว่า ขอให้ดูสถาน
การณ์และติดตามความก้าวหน้าต่อไป ทั้งหมด
ไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาลอยากจะเปลี่ยนหรือ
อยากจะทำ สำหรับประเด็นสำนักข่าวบีบีซี

ประจำประเทศไทยนำเสนอความพาดพิง
สถาบันเบื้องสูงนั้น ในเมื่อสำนักข่าวต่าง
ประเทศมีสาขาอยู่ในประเทศไทยและมีผู้สื่อ
ข่าวชาวไทยอยู่ด้วยหากทำผิดกฎหมายประเทศ
ไทย ต้องถูกดำเนินคดี โดยไม่มีข้อยกเว้น และ
ไม่ได้ขู่ ถ้าต้องการให้ประเทศมีความสงบสุข
ทุกคนต้องช่วยกัน

□ สะพัดโผหลายกระทรวง

รายงานข่าวแจ้งว่า การปรับ กรม.
ประยุทธ์ 4 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
พล.อ.ประยุทธ์ มีแนวคิดอาจมีการขยับ
พล.อ.อุดมเดช สีดบุตร รมช. กลาโหม หรือ
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาฯ ขึ้นมาเป็น
รมว. ศึกษาฯ และให้ นายกัจกร ดิทยกวี อดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มานั่งตำแหน่ง รมช.
ศึกษาฯ โดยนายกัจกร เป็นอดีตอาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความรู้จักมักคุ้นกับ
ภริยานายกรัฐมนตรี

สำหรับตำแหน่ง รมว. ยุติธรรม พล.อ.
ไพบูลย์ เสนอชื่อ พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเพื่อนร่วมรุ่น
เตรียมทหารรุ่น 15 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้
พิจารณา เนื่องจากเห็นว่า พล.อ.นิวัตร มีความ
เหมาะสมและสามารถสานต่องานได้ทันที
เพราะที่ผ่านมา พล.อ.นิวัตร ช่วยงานด้าน
กฎหมาย พล.อ.ไพบูลย์ มาโดยตลอด
ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ



และสังคม ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่เศร้าสลดของ นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดว่า นายสมคิด จะถึงแก่อุบัติกรรม สาบสูญ อดีตรมว.ไอซีที กลับมานั่งในตำแหน่ง รว.ดิจิทัล

ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ ได้เสนอให้ นายบรรพต หงษ์ทอง อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ มา นั่งเก้าอี้ รว.เกษตรฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทำงานได้รวดเร็ว แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับมติของ นายกรัฐมนตรี

☐ เบรกกะแสกลับเก้าอี้

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระดับสูงจากรัฐบาลยืนยันว่า ขณะนี้ นายกรัฐมนตรี ยังไม่มีการทบทวนบุคคลใดเข้าร่วม ครม.ประยุทธ์ 4 ดังนั้น โศกนาฏกรรมจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

☐ รมต.อยากพักผ่อนขอให้บอก

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติกระทรวงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายใน ครม.ว่า พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวยืนยันในที่ประชุม ครม. ขอทุกคนอย่าห่วงเรื่องปรับ ครม. และจะดูแลด้วยตนเอง หากรัฐมนตรีคนไหนรู้สึกว่าการพักผ่อน ขอให้บอกเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ระบุว่า จะมีการปรับ ครม.ในเร็ววันนี้หรือไม่

☐ แนะนำประเมินรัฐมนตรี

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จะใช้โอกาสนี้ประเมินผลงานของรัฐมนตรีทุกคน ก่อนปรับ ครม. เพราะงานในช่วงเวลาที่เหลือนับจากนี้ มีความท้าทาย ที่ต้องเร่งทำตามโรดแมปที่วางไว้ และต้องยอมรับว่า ปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ แยกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตนเอง และรับบทบาทหนักในการบริหารประเทศ ขณะเดียวกัน พล.อ.ไพบูลย์ และ พล.อ.ดาวพงษ์ ที่ไปปรับตำแหน่งองคมนตรี ถือเป็นกำลังหลักของรัฐบาลชุดนี้ ดังนั้นจึงอยากให้ นายกรัฐมนตรี เลือกคนมาทำงานให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายรัฐบาลได้

☐ แนะนำเครื่องด้านเศรษฐกิจ

ที่พรรคเพื่อไทย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์

ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวแนะนำ พล.อ.ประยุทธ์ การปรับ ครม.ครั้งนี้ ควรนำคนที่มีฝีมือเป็นรองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกิจแทนนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หรือมาแทน รว.คลัง หรือ รว.พาณิชย์ เพื่อให้เศรษฐกิจของไทย ดีขึ้น ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ พุดอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตย และวันนี้สังคมโลก ยังคงเฝ้ามองอยู่ว่าเมื่อใด ประเทศไทยจะก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบ คือมีรัฐธรรมนูญ และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

☐ เปิดร่างแรกก.ม.พรรคการเมือง

อีกเรื่องหนึ่งเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดงานแถลงเปิดเผยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับเบื้องต้น จำนวน 129 มาตรา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ร่างเบื้องต้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น) ได้ที่เว็บไซต์ <http://cdc.parliament.go.th>

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. กล่าวสรุปสาระสำคัญ ร่างกฎหมายถูกประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองว่า จุดเริ่มต้นการเกิดพรรคการเมือง ต้องเริ่มจากการรวบรวมคนให้ได้ 500 คน เรียกว่า “สมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง” มีเงินลงทุนประเด็มน้อย 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน ทำให้อย่างน้อยทุนประเด็มพรรคจะมี 1 ล้านบาท โดยรายงานการจ่ายเงินจะต้องมีบัญชีเปิดเผย จดทะเบียนกับนายทะเบียนพรรคการเมือง และประกาศให้รับทราบทั่วกันในราชอาณาจักรนุเบกษา ภายในปีแรกจะต้องมีการหาสมาชิกให้ได้ 5,000 คน และภายใน 4 ปี จะต้องต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20,000 คน กำหนดให้แต่ละภาคมีอย่างน้อย 1 สาขาพรรค ที่ประกอบด้วยสมาชิกพรรคที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อย่างน้อย 500 คน ระดับจังหวัดให้มีการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่คนก็ได้

☐ ตั้ง กก.สรรหาคณะกรรมาธิการ

นายอุดม กล่าวว่า กลไกทั้งคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด จะรับผิดชอบการจัดกิจกรรมทุกอย่างของพรรค และที่สำคัญคือ

การสรรหาคณะกรรมาธิการ ส.ส. แทนที่ของเดิมที่เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคเพียงอย่างเดียว จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง มีโครงสร้างประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่ง และอีกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ กรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

☐ เตือนเร่งเคลียร์บัญชีสมาชิก

สำหรับข้อห่วงกังวลจะเขตซีโรพรรคการเมืองเดิม ยืนยันว่า กรธ. ไม่มีความคิดดังกล่าว ยืนยันว่า กรธ. อยากเห็นพรรคการเมืองเก่าบางพรรคที่อยู่แล้ว ช่วยเข้ามาจรรโลงสังคมการเมืองตามกติกาใหม่ที่ กรธ. กำหนด พรรคเก่าจะต้องเคลียร์บัญชีสมาชิกเดิมไม่ให้ซ้ำซ้อนพรรคอื่น และต้องระดมมหาสมาชิกให้ได้ 5,000 คน ภายในปีแรกตามที่กำหนดเหมือนพรรคใหม่ ซึ่งพรรคใหญ่คงไม่มีปัญหา แต่พรรคเล็กคงต้องทำงานเหนื่อย ถัดมาต้องเคลียร์เรื่องการเงิน โดยพรรคเก่าสามารถกันเงินก้อนหนึ่ง เพื่อดังบัญชีทุนประเด็มพรรคอย่างน้อย 1 ล้านบาท

“กรธ. ยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ แต่หากใครทำไม่ได้ก็ต้องขอห้ามว่าอย่าเพิ่งลงสมัครรับเลือกตั้ง หลายคนกังวลว่าการเคลียร์สมาชิกและบัญชีอาจเปิดช่องให้มีการไปหานายทุนพรรคได้อีก ก็ต้องระวังเพราะหากบัญชีสมาชิกและการเงินพรรคที่แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคไม่ถูกต้องจะต้องได้รับโทษ” นายอุดมกล่าว

☐ นัดตัวแทนพรรค 14 ธ.ค.

ด้านนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ. กล่าวว่า ในวันที่ 14 ธ.ค. เวลา 13.30-16.00 น. ที่สโมสรสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ กรธ. มีกำหนดจัดงานชี้แจงร่างกฎหมายถูกว่าด้วยพรรคการเมืองและเปิดโอกาสให้ฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับแก้ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป

☐ “บิกตู” ไซว์พีดีเบคฯ

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 15.10 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมออกกำลังกายประจำวันพุธ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยนายกรัฐมนตรี ได้เดินแอโรบิกประมาณ 10 นาที จากนั้นได้ตีเบดมินตันร่วมกับทีมรักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบน

ศึกไทยคู่ฟ้า อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำข้อราชการอย่างทำงานเพื่อ มาออกกำลังกายพร้อมเดือนหน่วยงานรัฐให้บริการประชาชนเช่นเดิม ห้ามปิดประกาศงด บริการประชาชน

□ กรม.ตั้งรักษาการยธ.-ศธ.

พล.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ ประชุม กรม.มีมติให้นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน ลำดับ ที่ 1 ในตำแหน่ง รว.ยุติธรรม ขณะที่ นายสุว พันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมด.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ 2 ใน ตำแหน่ง รว.ยุติธรรม ส่วนของกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ประชุม กรม.มีมติแต่งตั้งให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช. ศึกษาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน ในลำดับที่ 1 ส่วน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาราชการแทนในลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในที่ประชุม กรม.ด้วยว่า สำหรับการแต่งตั้ง นพ.ธีระเกียรติ รักษาการใน ตำแหน่ง รว.ศึกษาฯนั้น เพราะคุ้นเคยและ คลุกคลีกับงานด้านการศึกษามานาน

□ อ่านต่อหน้า 13

ยกเครื่อง □ ต่อจากหน้า 2

□ คาดโทษพวกทำงานอืด

นอกจากนี้ พล.อ.หญิง ทักษดา แถลง ว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า ในช่วงปัจจุบันเป็นการเตรียมการเพื่อส่งต่องานในปีที่ 2 ของการดำเนินงานตามโรดแมปต่าง ๆ จึงอยากให้ทุกหน่วยงานพัฒนาศักยภาพของ ตัวเอง และหากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้จะถูกพิจารณาบทลงโทษและหน่วยงาน ใดที่มีทหารเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจะเน้น ให้มีพลเรือนทำงานในส่วนต่าง ๆ มากขึ้น

□ “ป”ไถชีวิตโค-กระบือ

ที่วัดคู จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อม คณะ เดินทางมาทำบุญถวายสังฆทานและไถ่ ชีวิตโค กระบือ หลังจากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทาง

ทางไปตลาดปากเกร็ดเพื่อซื้อข้าวและอาหารสด โดยมี ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจ เข้ามาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจ ทั้งนี้บรรดา พ่อค้าแม่ค้า ได้บอกกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า ช่วง นี้เศรษฐกิจไม่ดี คนจับจ่ายใช้สอยน้อย

□ “บิกตู”งัดมาตรา 44 ยุบคตร.

ทำวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 70/ 2559 เรื่อง การยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 45/2557 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม มีใจความสรุปว่า ตามที่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณแต่ในปัจจุบันมีหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ ได้ทำหน้าที่ลักษณะเดียวกัน จึงสมควรปรับปรุงเพื่อลดความซ้ำซ้อน

หัวหน้า คสช.จึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 ดังนี้ 1. ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้ง คตร. และ 2. ให้ บรรดากฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือมติ กรม. ที่อ้างถึง คตร. ให้ถือว่าอ้างถึงคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ (คตช.) หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย และให้คำสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตั้ง ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2559 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

□ ผบ.ทบ.เข้มใช้มาตรา112

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการ ทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการ ปกป้องสถาบันเบื้องสูง ยืนยันว่า กองทัพ จะบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อย่างเข้มงวดกวัดขั้นกับบุคคลที่แสดง พฤติกรรมไม่เหมาะสม กับสถาบันเบื้องสูง ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ส่วนประเด็น สำนักข่าวบีบีซีไทย ที่เผยแพร่ บทความไม่เหมาะสมนั้น ที่ผ่านมา พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รว. กลาโหม ได้ตอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของ ดำรวจดำเนินการ.

บุกรวบโรงงานฉะเชิงเทรา ล่างบาง'สารเคมี-ปุ๋ยปลอม'

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจโรงงานผลิตแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับเบาะแสจากการโฆษณาใน Social Media พบว่า โรงงานดังกล่าว ในส่วนของการผลิตปุ๋ยไม่ได้ปิดแสดงใบอนุญาตผลิตปุ๋ย ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยไว้ที่โรงงาน และสภาพโรงงานในส่วนของ การผลิตสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีขนาดใหญ่มากแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ โรงงานผลิตทั้งเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยของแรงงาน ผู้ผลิตและตรวจพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอยู่ในขั้นตอนการผลิต และที่บรรจุลงภาชนะพร้อมจำหน่ายจำนวนมาก สารวัตรเกษตรจึงได้เก็บตัวอย่างสินค้าทุกชนิดทั้งสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย น้ำ ปุ๋ยเกล็ด และสารปรับปรุงดินนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจปริมาณสารว่าครบถ้วนตามสูตรที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ โดยไม่มีเจ้าของโรงงานมาแสดงตน มีเพียงคนงานที่เฝ้าโรงงานจำนวน 2 คน ไม่สามารถให้รายละเอียดได้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุอันตราย 468 ลิตร आयัดไว้ 348 ลิตร ปุ๋ยเคมี 4,950 กก. วัตถุอันตรายในการผลิตวัตถุอันตราย 650 กก. จึงเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายจำนวน 9 รายการปุ๋ยเคมี 3 รายการไปตรวจสอบคุณภาพหากผลการวิเคราะห์พบสารเคมี และปุ๋ยดังกล่าวไม่ถูกต้องตามสูตรที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือเอกสารตามกฎหมาย เช่น ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย ไม่ถูกต้อง กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันที

ส่งสแกน "จีเอพี" สูดเข้มข้น

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าในปี 2560 กรมวิชาการเกษตรมีแผนที่จะตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรที่สมัครเข้าสู่ระบบการเกษตรที่ดี (GAP) จำนวน 25,500 แปลง และตรวจการต่ออายุแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 65,118 แปลง รวมทั้งตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรที่สมัครเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์จำนวน 1,008 แปลง เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง พร้อมส่งเสริมตัวอย่างผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP จากแหล่งผลิตและจำหน่ายรวม 9,483 ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเกษตรกรยังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจเกษตรกรทั้งหมด 24 ทีม ออกตรวจสอบแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทั่วประเทศเช่น ฟาร์ม ไร่ สวน และโมเดิร์นเทรด ประมาณ 150 แห่ง เริ่มจากรอบกรุงเทพมหานคร 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี และสมุทรปราการ ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยในปี 2560 มีเป้าหมายตรวจวัดอันตรายนำเข้า 550 ตัวอย่าง ตรวจโรงงานผลิตวัตถุอันตราย 100 โรงงาน ตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจัยการผลิตคุณภาพหรือร้าน Q-shop และร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 23,570 ร้านค้า โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างทั้งปุ๋ยและวัตถุอันตรายมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรที่กรมกำลังจะเร่งพัฒนาให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล

"ในปี 2558 เจ้าหน้าที่สำรวจเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 17 ราย อาศัยข้อมูลกลางรวมจำนวน 271 ต้น มูลค่ากว่า 78 ล้านบาท ส่วนปี 2559 จับกุมแล้ว 30 ราย อาศัยข้อมูลกลางรวมจำนวน 2,132 ต้น มูลค่า 83 ล้านบาท"